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เริ่มประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 

 ประธานกรรมการเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
   สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙  
   เม่ือวันท่ี ๒ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ วันศุกร์ท่ี ๒ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกาฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงาน
การประชุมเรียบร้อยแล้ว จํานวน ๑๐ หน้า 

มติท่ีประชุม 
 ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไขในระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่องการจ่าย
ค่าตอบแทนสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยให้เพ่ิมเติมหมายเหตุ
ตอนท้ายมติท่ีประชุมว่า “ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว รองศาสตราจารย์อํานวย คําตื้อ และรองศาสตราจารย์
ประวิตร พุทธานนท์ ซึ่งเป็นผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีท้ัง ๒ ท่าน ได้ขออนุญาตออกจากท่ีประชุมเนื่องจาก
เห็นว่า ตนเองเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งท่ีประชุมได้อนุญาตให้บุคคลท้ัง ๒ ท่าน ออกจากห้องประชุมได้ตามคําขอ 
และได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวต่อไป โดยท่ีรองศาสตราจารย์อํานวย คําตื้อ และรองศาสตราจารย์ประวิตร 
พุทธานนท์ มิได้อยู่ร่วมพิจารณาในท่ีประชุมด้วย” 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ เรื่อง ข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา 
     มหาวิทยาลัย และอธิการบด ี

สรุปเรื่อง 

๑. คณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับ ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เห็นควรให้ยกร่างข้อบังคับว่าด้วยการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และอธิการบดี ข้ึนใหม่ อย่างไรก็ตาม เพ่ือความรอบคอบ คณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับ 
จึงได้เสนอขอให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกพิจารณากําหนด
หลักการได้มาซึ่งผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆ ว่าควรมีแนวทางเช่นใดบ้าง เพ่ือท่ีคณะกรรมการกฎหมายและร่าง
ข้อบังคับจะได้นําไปยกร่างข้อบังคับหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

๒. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก         
ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยเห็นว่า เนื่องจากมี
รายละเอียดพอสมควรจึงเห็นควรให้กรรมการไปศึกษาข้อมูลและเสนอความเห็นเก่ียวกับรูปแบบการได้มาซึ่ง
องค์ประกอบของกรรมการในสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้มีการอภิปรายกันในหลายประเด็น ดังนี้ 
 รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา ในฐานะประธานกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับ           
ได้นําเสนอประเด็นให้ท่ีประชุมพิจารณา ๒ ประเด็น ได้แก่  
 (๑) การได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จะกําหนดวิธีการได้มาและกําหนดสัดส่วน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒอิย่างไร  
 (๒) การได้มาซึ่งอธิการบดี จะใช้วิธีการสรรหาหรือไม่ หากใช้วิธีการสรรหาจะกําหนด
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีอย่างไร เช่น กรรมการสรรหามีท้ังบุคคลภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ หรือบุคคลภายนอกเพียงอย่างเดียว 
 ท้ังนี้ ท้ังสองกรณีดังกล่าวข้างต้น เป็นการออกข้อบังคับท่ีจะต้องใช้บังคับไปโดยตลอดจนกว่า 
จะมีการแก้ไข (เป็นการถาวร) ซึ่งเป็นการกําหนดโครงสร้างในอนาคตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องบทเฉพาะกาล ท่ีจะต้องใช้บังคับช่วงรอยต่อระหว่าง อธิการบดีคนใหม่ 
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกชุดใหม่ 
 รองศาสตราจารย์อานนท์ เท่ียงตรง เห็นว่าตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ     
ท่ี ๓๙/๒๕๕๙ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีหน้าท่ีหลัก    
๒ ประการ คือ (๑) ทําหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และ (๒) จัดระเบียบและ
แก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ท้ังนี้ ควรสรรหาอธิการบดีก่อนท่ีจะ
ดําเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกโดยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ี
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แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นผู้สรรหาอธิการบดี แล้วจึงไปดําเนินการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สําหรับการสรรหาอธิการบดี เห็นว่า คณะกรรมการ
สรรหาต้องไม่มีส่วนร่วมในการลงคะแนนเลือกอธิการบดีในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 พลตํารวจตรีชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์ เห็นว่า บทความเรื่อง วิเคราะห์สภาพปัญหาธรรมาภิบาล
ในสภามหาวิทยาลัยของศาสตราจารย์รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวรได้สรุปปัญหไว้ 
ดังนี ้
 (๑) นายกสภามหาวิทยาลัยขาดประสิทธิภาพ เช่น อายุมาก เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย
หลายแห่ง และมีการเอ้ือประโยชน์ใหฝ้่ายบริหาร เป็นต้น 
 (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทําหน้าท่ีได้ไม่เต็มท่ี เนื่องจากเกรงใจนายกสภา
มหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี เพราะเป็นผู้คัดเลือกใหต้นเข้ามาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 (๓) อธิการบดีไม่มีธรรมาภิบาล บริหารงานแบบรวมศูนย์อํานาจ ครอบงําสภามหาวิทยาลัย 
และใช้สภามหาวิทยาลัยเป็นเครื่องมือ   
 ท้ังนี้ ศาสตราจารย์รัตนะฯ ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้ว่า การได้มาซึ่งนายก
สภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถเข้าใจกิจการ
ของอุดมศึกษาอย่างแท้จริง สําหรับอธิการบดีต้องเป็นท่ียอมรับของประชาคมมหาวิทยาลัย การประชุมของ
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีจะต้องไม่มีอธิการบดีเข้าร่วมประชุมและในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
(ลงคะแนนเลือกอธิการบดี) จะต้องไม่มีอธิการบดีและรองอธิการบดี ท่ีเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตําแหน่งอยู่ในท่ีประชุม  
 นอกจากนี้ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยบูรพามีแนวคิดท่ีจะให้กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี ขณะ คสช. มีคําสั่งปลดออกจากตําแหน่ง ให้เว้นวรรคการกลับเข้าสู่ตําแหน่ง
กรรมสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดเีป็นระยะเวลาห้าปี  
 นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย ์ได้เสนอหลักคิดของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นอีกแนวทางหนึ่ง ดังนี้ 
 (๑)  ห้ามกรรมการสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีท่ีพ้นจากตําแหน่งตามคําสั่ง คสช. ท้ังสี่
มหาวิทยาลัยกลับเข้าสู่ตําแหน่งกรรมสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีเป็นระยะเวลา ๕ ป ี

 (๒)  ข้อบังคับ ว่าด้วยองค์ประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีผลใช้บังคับเฉพาะ
ช่วงเวลาท่ีคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกทําหน้าท่ีอยู ่
 (๓)  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ถือว่า
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 (๔)  องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จะมีผู้แทนของคณะกรรมการปฏิบัติ
หน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพียงคนเดียว และไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงในการเลือกอธิการบด ี
 (๕)  ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)เป็นกรรมการสรรหา นายกสภามหาวิทยาลัย   
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
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 พลตํารวจเอกชาญวุฒิ วัชรพุกก์ เห็นว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นคนละบริบทกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เนื่องจากของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีปัญหาความขัดแย้งรุนแรงมาก
เช่นการแต่งตั้งพวกพ้องตนเองเป็นกรรมการสรรหา การออกข้อบังคับเอ้ือประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง 
เม่ือ คสช. แต่งตั้งมาให้จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล จึงมีข้อเสนอ ดังนี ้

(๑) การแก้ไขข้อบังคับท่ีอาจมีการเอ้ือประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง และวางกรอบ
อํานาจกลับมาอยู่ท่ีส่วนกลางคือ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)  

(๒) เม่ือกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยพ้นไปแล้ว ห้ามกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยและอธิการบดีชุดเดิมกลับเข้าสู่ตําแหน่งกรรมสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีเป็นระยะเวลาห้าปี
ท้ังนี้ ขอใหร้ะมัดระวังเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างมาก (ระบุเหตุผลไว้ในหลักการการออกข้อบังคับ) 

(๓) แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาตรวจสอบการกระทําความผิดต่างๆ ท่ีผ่านมา เพ่ือนําฐาน
ความผิดมากําหนดไว้ในข้อบังคับ เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆ  

รองศาสตราจารย์มานิตย์ฯ เห็นว่า หลักการสําคัญของการเขียนกฎหมาย คือมาตรการท่ีใช้
บังคับจะต้องได้สัดส่วนกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนไม่ใช้มาตรการท่ีรุนแรงเกินไปการห้ามกรรมการสภามหาวิทยาลัย
และอธิการบดี ท่ีพ้นจากตําแหน่งโดยคําสั่ง คสช. กลับมาดํารงตําแหน่งในระยะเวลา ๕ ปี (เป็นเรื่องหลักการได้
สัดส่วนมิใช่สิทธิข้ันพ้ืนฐาน) เป็นการเหมารวม ซึ่งบางท่านอาจไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องกับปัญหาท่ีเกิดเลย ควรจะ
ตรวจสอบว่า กรรมการท่านใดเป็นปัญหาก็แต่งตั้งคณะกรรมการสอบทางวินัยถ้าผลการสอบสวนผิดจริง       
ท่านก็กลับเข้าสู่ตําแหน่งไม่ได้ เพราะเวลามีคดีข้ึนสู่ศาลปกครอง ศาลปกครองจะพิจารณาว่ามาตรการท่ีใช้บังคับ   
ได้สัดส่วนหรือไม่ กรณีนี้ไม่มีเหมือนกับคําสั่ง คสช. ท่ีออกตามมาตรา๔๔ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ท่ีได้รับการคุ้มครอง แต่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ท่ีออกโดยคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มิได้รับความคุ้มครอง 
สําหรับการกําหนดให้ กกอ. เป็นผู้คัดเลือกรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย อาจจะไม่เหมาะสมเนื่องจาก
สถานะทางกฎหมายของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     
เล็กกว่า กกอ.  

ท้ังนี้ การออกข้อบังคับดังกล่าวจะต้องใช้บังคับไปโดยตลอดจนกว่าจะมีการแก้ไข (เป็นการ
ถาวร) ซึ่งเป็นการกําหนดโครงสร้างในอนาคตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกท่ีจะต้องสร้าง   
ธรรมาภิบาล ป้องกันปัญหาการทุจริตต่างๆ สําหรับช่วงรอยต่อระหว่าง อธิการบดีคนใหม่คณะกรรมการปฏิบัติ
หน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ชุดใหม่ สามารถกําหนดไว้ในบทเฉพาะกาล เพ่ือใหเ้ชื่อมต่อกันได้  

ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ เห็นว่า ควรศึกษาความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับธรรมาภิบาล
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีผู้เขียนไว้หลายท่าน เช่น ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ 
รวมท้ังศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวังฯ และศึกษารูปแบบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของต่างประเทศ เช่น 
ประเทศสิงคโปร์ และประเทศเวียดนาม เป็นต้น เพ่ือประมวลองค์ความรู้เหล่านั้นแล้วนําเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
ซึ่งควรจะนัดประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย ท้ังสี่ชุด ประชุมร่วมกัน (๒-๓ วัน)     
เพ่ืออภิปรายกันอันนําไปสู่หลักการร่างข้อบังคับดังกล่าว นอกจากนี้ เห็นว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัย         
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ในประเทศไทยนิยมสภาตัวแทน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแบบตัวแทนเป็นสภาท่ีมีปัญหาสําหรับมหาวิทยาลัยท่ียัง   
ไม่บรรลุนิติภาวะ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ส่วนมากจะใช้รูปแบบเดียวกันกับ
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)จึงควรแก้กฎหมายเรื่ององค์ประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยท้ังราชภัฏและ
ราชมงคล ท้ังนี้ เห็นด้วยให้มีการสรรหาอธิการบดก่ีอนดําเนินการให้ได้มาซึ่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก โดยทดลองทํางานร่วมกันสามเดือน หกเดือน เพ่ือทดสอบและตรวจสอบการทํางานก่อนท่ีจะเสนอ
โปรดเกล้า สําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจะต้องเปลี่ยนโครงสร้างซึ่งเป็นการ
Lay board โดยอาจจะเสนอตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. .... เพ่ือ
แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถนํารูปแบบสภามหาวิทยาลัยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ มาเป็นตัวอย่าง 
เนื่องจากเป็นสากลและเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยใหม่ๆ (สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์มีตัวแทน
อาจารย ์จํานวน ๓ คน นอกนั้นเป็นบุคคลภายนอกท้ังสิ้น) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ เห็นว่า ควรดําเนินการสรรหาอธิการบด ี      
เป็นลําดับแรก ก่อนท่ีจะทําการ Lay board กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และ
ปัญหาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้แก่ สภามหาวิทยาลัยมีจํานวนมาก กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยมาจากตัวแทน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมีจํานวนมากถึง ๑๔ คนทําให้เกิดการเมือง
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกซึ่งกรรมการสภาแต่ละท่านจะทําหน้าท่ีเหมือนกับเป็นอธิการบดี
คนท่ี ๒ คนท่ี ๓ ท้ังนี้ เห็นด้วยกับการ Lay board โดยขอให้ศึกษาตัวอย่างของ สํานักงาน กลต.ท่ีกํากับบริษัท
มหาชนให้มีธรรมาภิบาลได้เป็นอย่างด ี

ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ ประธานกรรมการฯ ได้สรุปผลการอภิปรายดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบให้มีการร่างข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบด ี
 ๒.  ให้มีการประชุมร่วมกันของกรรมการสภามหาวิทยาลัยท้ัง ๔ แห่ง โดยจะจัดประชุมหลัง
เดือนมกราคม ๒๕๖๐ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประสานกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยอีกสามแห่ง โดยให้เชิญ ศาสตราจารย์สุรพล 
นิติไกรพจน์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย 
 ๓.  ให้ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทต่างๆ เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการประชุมระดมสมอง จะได้ดูรูปแบบท่ีมีความหลากหลายเพ่ือจะได้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา  
 ๔.  ผลจากการศึกษาข้อมูลหากเป็นไปได้จะได้มีการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติใหเ้หมาะสม 
 ๕.  ศึกษารูปแบบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 

มติท่ีประชุม 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติดังนี ้
 ๑.  เห็นชอบให้มีการร่างข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบด ี
 ๒.  ให้มีการประชุมร่วมกันของกรรมการสภามหาวิทยาลัยท้ัง ๔ แห่ง โดยจะมีข้ึนหลังเดือน
มกราคม ๒๕๖๐ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ฯ รับจะไปประสานกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยอีกสามแห่ง 
พร้อมท้ังเชิญศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ เข้าร่วมการประชุมด้วย 
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 ๓.  ให้ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทต่างๆ เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการประชุมระดมสมอง จะได้ดูรูปแบบท่ีมีความหลากหลายเพ่ือจะได้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา  
 ๔.  ผลจากการศึกษาข้อมูลหากเป็นไปได้จะได้มีการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติให้เหมาะสม 
 ๕.  ศึกษารูปแบบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ  
   หลักสูตรสองภาษา หรือหลักสูตรท่ีมีนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา 

 ตามท่ีฝ่ายการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย ได้มี
การประชุมหารือร่วมกับสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเก่ียวกับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา
ในหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยเฉพาะหลักสูตรนานาชาติ โดยมีนักศึกษา
ชาวจีนเข้ามาศึกษาหลักสูตรดังกล่าวเป็นจํานวนมาก นั้น 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ประเด็นดังกล่าวมีความสําคัญและกระทบต่อความเชื่อม่ันท่ีมีต่อคุณภาพการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย จึงใคร่ขอให้สภาสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรสองภาษา หรือหลักสูตรท่ีมีนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา ตระหนักและให้
ความสําคัญการดําเนินการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 
รวมท้ังการบริหารจัดการในหลักสูตรต่างๆ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้ใช้บัณฑิตและสาธารณชนท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ ต่อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย โดย 

๑. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. ในการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร ต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง 
เพ่ือให้เป็นหลักประกันของคุณภาพบัณฑิตทุกระดับและทุกสาขาวิชา 

๓. จัดระบบบริหารจัดการท่ีมีความโปร่งใสและจัดสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเท่าเทียมกับ
นักศึกษาในหลักสูตรอ่ืนๆ อาทิ การชําระค่าลงทะเบียนซึ่งอาจชําระเป็นรายภาคการศึกษา หรือรายปี มิใช่การ
ชําระครั้งเดียวต่อรายหลักสูตร โดยรับชําระค่าลงทะเบียนจากนักศึกษาโดยตรง การกําหนดคืนเงินค่าลงทะเบียน 
ในกรณีต่างๆ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้มีหนังสือแจ้งถึงนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
ทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง ท้ังนี้ เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อการไม่รับรองคุณวุฒิการศึกษาของ
หลักสูตรของประเทศไทยในอนาคต รายละเอียดตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 
๐๕๐๖/ว ๑๕๒๒ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ  



- ๘ - 
 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง พิจารณาอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
   ประจําภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพิ่มเติม 
สรุปเรื่อง 

 ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้อนุมัติการให้ปริญญาและปริญญา
เกียรตินิยมแก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๑,๑๘๗ คน และ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ 
เม่ือวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้อนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตอุเทนถวาย เพ่ิมเติมอีกจํานวน ๑๖ คน รวมจํานวน ๑,๒๐๓ คน นั้น 

 เนื่องจาก สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มีหนังสือแจ้งขอนํารายชื่อผู้สําเร็จ
การศึกษาประจําภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติเสนอ
คณะกรรมการฯ เพ่ือขออนุมัติการให้ปริญญาเพ่ิมเติมจํานวน ๑ คนคือ นายณัฐภัทร ระดาบุตร เนื่องจากเกิด
ความผิดพลาดในการจัดทําข้อมูลรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว โดยวันท่ีสําเร็จการศึกษาคือ วันท่ี ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๕๘๐.๓๐๑(๖)/๑๓๓๐ ลงวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
และหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๕๘๐.๐๐๙/๕๖๕ ลงวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  

มติท่ีประชุม 
 ท่ีประชุมอนุมัติการให้ปริญญาระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ให้แก่ นายณัฐภัทร ระดาบุตร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการ
จัดทําข้อมูลรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา ท้ังนี้ มติสภาวิชาการท่ีจัดทําโดยการแจ้งเวียน ให้นํามติดังกล่าวเสนอ    
สภาวิชาการเพ่ือรับรองมติให้เรียบร้อยก่อน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง พิจารณาอนุมัติปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพิ่มเติม 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ีคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้อนุมัติการให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยม ประจํา
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๘๖๐ คน นั้น 



- ๙ - 
 

 เนื่องจาก สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มีหนังสือแจ้งขอนํารายชื่อผู้สําเร็จ
การศึกษาประจําภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
เสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือขออนุมัติการให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยม เพ่ิมเติมจํานวน ๑๑ คนเนื่องจาก
เกิดความผิดพลาดในการเทียบโอนรายวิชา ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี  
๑๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว โดยวันท่ีสําเร็จการศึกษาคือ วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๕๘๐.๓๐๑(๖)/๑๓๓๑ ลงวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ และหนังสือ     
ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๕๘๐.๐๐๙/๕๖๕ ลงวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  

มติท่ีประชุม 
 ท่ีประชุมอนุมัติปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพ่ิมเติมจํานวน ๑๑ คน ตามเสนอ 
 โดยสาเหตุท่ีขออนุมัติเพ่ิมเติมคือ  

๑. ระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนและวัดผลของวิทยาเขตอุเทนถวายขัดข้อง ทําให้เกิดความ
ผิดพลาดในการเทียบโอนรายวิชาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จํานวน ๑ คน  

๒. นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ภาคสมทบ ลงทะเบียนเรียนผิดรายวิชา ทําให้
การตรวจสอบจบของนักศึกษาไม่ผ่าน จํานวน ๑๐ คน โดยทางสาขาวิชาได้ดําเนินการทําเรื่องขอเทียบโอนรายวิชา
เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนตรงตามหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 
 ท้ังนี้ มติสภาวิชาการท่ีจัดทําโดยการแจ้งเวียน ให้นํามติดังกล่าวเสนอสภาวิชาการเพ่ือรับรอง
มติให้เรียบร้อยก่อน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง พิจารณาอนุมัติเหรียญเกียรตินิยมแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  
   ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพิ่มเติม 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ีคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้อนุมัติการให้เหรียญเกียรตินิยมแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๗๑ คน นั้น 

 เนื่องจาก สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มีหนังสือแจ้งขอนํารายชื่อผู้สําเร็จ
การศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอคณะ
กรรมการฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติเหรียญเกียรตินิยมให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีเด่น จํานวน ๒ คน 
คือ เกียรตินิยมเหรียญทอง ๑ คน และเกียรตินิยมเหรียญเงิน ๑ คน ท้ังนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 
ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด     
ท่ี ศธ ๐๕๘๐.๓๐๑(๖)/๑๓๓๒ ลงวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ และหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๕๘๐.๐๐๙/๕๖๕     
ลงวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  

 



- ๑๐ - 
 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมอนุมัติการให้เหรียญเกียรตินิยมแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
เพ่ิมเติมจํานวน ๒ คน ตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ  

  - ไม่มี - 
 

 ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่านและปิดการประชุม และกําหนดนัดประชุม 
ครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก จังหวัดชลบุร ี
 
 
ปิดการประชุมเวลา ๑๗.๔๐ น. 
 
 
                รองศาสตราจารย์อํานวย  คําตื้อ 
                 นายสุภัทร บุญส่ง 
         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 

รองศาสตราจารย์บัณฑิต  ทิพากร  
ผูต้รวจรายงานการประชุม 


